

Số: 06 /SIMCO-CBTT

V/v: Giải trình và phương án khắc phục
tình trạng cổ phiếu SDA vào điện bị cảnh báo

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019



Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 09/04/2019 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhận được công văn số 489/SGDHN-QLNY của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu SDA vào điện bị cảnh báo kể từ ngày 10/04/2019 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 và lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Công ty là số âm.

Về vấn đề này Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà xin giải trình như sau:

Mặc dù trong năm 2018 hoạt động Xuất khẩu lao động là ngành nghề chính của công ty vẫn duy trì ổn định, tuy nhiên do trước đây giai đoạn từ năm 2012-2015 công ty đã đầu tư tài chính vào công ty con ở Myanmar để thực hiện Dự án khai thác và chế biến đá marble. Đến quý IV năm 2015 Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 đi vào khai thác thương mại, tuy nhiên lại gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm dẫn đến khó khăn tài chính do không có doanh thu nhưng vẫn phải hạch toán chi phí khấu hao, lãi vay và các chi phí hoạt động của mỏ đã làm kết quả SXKD của công ty con bị lỗ. Năm 2018 đơn vị tiếp tục phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vào công ty con tại Myanmar dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty bị âm cả ở trên Báo cáo tài chính riêng cũng như Báo cáo tài chính hợp nhất.

Phương án khắc phục:

Dự án khai thác và chế biến đá tại Myanmar có quá nhiều khó khăn để có thể khôi phục. Công ty đang nghiên cứu phương án đóng cửa dự án trình các cơ quan quản lý nhà nước hai chính phủ tạo điều kiện cho đơn vị tháo gỡ. Bên cạnh hoạt động Xuất khẩu lao động được công ty xác định là ngành nghề SXKD chính cần tiếp tục đẩy mạnh, Công ty đã có kế hoạch bám sát UBND tỉnh Hà Tĩnh để xin quyết toán Hợp đồng đầu tư đã ký với tỉnh nhằm thu tiền giá trị tăng thêm được hưởng từ hiệu quả của Dự án đường bao phía Tây và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh, phần đầu kết quả SXKD năm 2019 của công ty mẹ cũng như hợp nhất đều có lãi.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Quyền